

พบดร. แมทที

โดย จอร์แดน มอนตัน ไรท์
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

คริสต์ศักราช 1873 ประธานบริดจ์มัม ยังก็ศาสดา พยากรณ์พูดในการประชุมใหญ่สามัญ “ถึงเวลาแล้ว” ท่านกล่าว “ที่สตรีจะออกมาเป็นแพทย์ในหุบเขาเหล่านี้ของเทือกเขา”

มาร์ธา (แมทที) ฮิวส์วัยสิบหกปีตื่นเต้นมากเมื่อเธอได้ยินคำประกาศของศาสดาพยากรณ์ เธอรู้ว่าในที่สุดโรงเรียนแพทย์บางแห่งจะยอมให้สตรีเป็นแพทย์ การเป็นแพทย์เป็นความฝันของเธอ

ก่อนไปเรียนแพทย์ แมททีจึงต้องเก็บเงินให้ได้มากๆ และเรียนให้ได้ปริญญา ซึ่งจะใช้เวลามาก และจะต้องขยันมาก เธอทราบดี

แต่แมททีนึกถึงแอนนี่น้องสาวที่เสียชีวิตระหว่างเดินทางด้วยเกวียนไปยูทาห์ ที่นั่นไม่มีแพทย์ช่วยเหลือเมื่อน้องป่วย จากนั้นบิดาของแมททีสิ้นชีวิต ที่นั่นในซอลท์เลคซิตี แมททีรู้ว่าต้องมีผู้ช่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ถ้าแมททีเป็นแพทย์ เธอจะช่วยพวกเขาได้

แมททีตัดสินใจว่าต้องมีศรัทธา ศาสดาพยากรณ์บอก ว่าสตรีควรฝึกเป็นแพทย์ และเธอต้องการเป็นหนึ่งในนั้น! พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยให้เธอพบวิธีเข้าเรียนแพทย์

แมททีขยันทำงานเก็บเงิน เธอได้งานเป็นช่างเรียงพิมพ์ให้หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง เธอต้องเรียงตัวอักษร



ทุกตัวให้ตรงตามลำดับจึงจะพิมพ์หนังสือพิมพ์ได้ หลังเลิกงาน แมททีไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมเข้าโรงเรียนแพทย์

ระหว่างบ้าน ที่ทำงาน กับโรงเรียน แมททีเดินหกไมล์ (10 กิโลเมตร) ทุกวัน เธอสวมรองเท้าบู๊ตของผู้ชาย



ภาพประกอบโดยบุคคลที่สาม

เพราะรองเท้าที่ใส่ประจำไม่ทนพอจะลุยโคลนได้ เธอต้องการรองเท้าที่ใส่ล่อลากแทนที่จะเดิน แต่เธอต้องเก็บเงินทุกเพนนีไว้เป็นค่าเล่าเรียน

แมททีกังวลว่าเธอจะไม่สามารถเก็บเงินได้มากพอ เธอรู้ว่าคุณแม่กับพ่อเลี้ยงจะพยายามช่วยเธอ แต่พวกเขาไม่มีลูกอีกหลายคนต้องดูแล เธอจะทำอะไรได้อีกบ้าง

แมททีตัดสินใจหาทุนโดยขอให้เพื่อนๆ และสมาชิกบอร์ดบริจาคเงินเท่าที่จะให้ได้ พวกเขายินดีช่วย แมททีเป็นผู้หญิงคนที่สามที่ทำตามคำขอของประธานยังก็ พวกเขาต้องการให้เธอประสบความสำเร็จและได้เป็นแพทย์ หลังจากหาทุน แมททีได้เงินมากพอจะเข้าโรงเรียนแพทย์! เธอเดินทางข้ามประเทศไปมหาวิทยาลัยและตั้งใจเรียน

สองปีต่อมา แมททีเดินขึ้นบันไดเพื่อรับวุฒิปริญญาสำเร็จการศึกษาด้วยความภาคภูมิใจ ในที่สุดเธอก็ได้เป็นแพทย์! เธอไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นมากเท่านี้มาก่อน

แมททีมองกลุ่มคนแปลกหน้าที่โห่ร้องด้วยความยินดี คนในครอบครัวหรือเพื่อนๆ จากบ้านของเธอไม่สามารถมาร่วมได้ แต่เธอรู้ว่าพวกเขาภูมิใจในตัวเธออีกไม่นานเธอจะกลับบ้านไปดูแลคนเหล่านั้นและสอนสิ่งที่เธอได้เรียนรู้มา

หลังกลับมาถึงยูทาห์ แมททีทำงานที่โรงพยาบาลของสมาคมสงเคราะห์ในซอลท์เลคซิตี เธอชอบอยู่ใกล้เทือกเขาเรียกก็! และเธอชอบอาชีพแพทย์ เธอช่วยรักษาโรค รักษาอาการบาดเจ็บ และสอนวิธีทำคลอด

การเป็นแพทย์เป็นงานหนัก แต่พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเธอและทรงช่วยเหลือเธอ ต่อจากนี้แมททีจะใช้ชีวิตที่เหลือช่วยคนอื่นๆ ผู้เขียนอาศัยอยู่ในรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ●



มาร์ธา “แมทที” ฮิวส์ แคนนอน (1857–1932) เป็นผู้บุกเบิก แพทย์ และนักการเมือง เธอเป็นสตรีคนแรกในสหรัฐที่ได้รับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกของรัฐ เธอทำงานหนักเพื่อทำให้ชีวิตผู้อื่นดีขึ้น